

Số: ~~1602~~ /UBND - TCKH

Hoàng Hóa, ngày 31 tháng 10 năm 2017

V/v Báo cáo tình hình thực hiện
Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP
ngày 06/02/2017 của Chính
phủ; Kết luận số 46 - KL/TU
ngày 20/10/2016 của Ban chấp
hành Đảng bộ tỉnh.

Kính gửi: Sơ Kế hoạch và đầu tư

Thực hiện Công văn số 4890/SKIIDT - KTDN ngày 18/10/2017 của Sở Kế hoạch và đầu tư về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 19 - 2017/NQ - CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ; Kết luận số 46 - KL/TU ngày 20/10/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, UBND huyện Hoàng Hóa báo cáo tình hình thực hiện như sau:

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

I. Về công tác triển khai thực hiện

- Thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ - CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; Nghị quyết 02 - NQ/TU ngày 27/6/2011 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khoá XVII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011-2015; Kết luận số 46-KL/TU ngày 20/10/2016 của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 27/6/2011 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII; Kế hoạch số 11-KH/HU ngày 09/9/2011 của Huyện uỷ Hoàng Hóa, UBND huyện Hoàng Hóa đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là:

+ Tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý quy hoạch, GPMB để triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn huyện.

+ Tăng cường lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đảm bảo an ninh trật tự, tập trung tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là đối tượng băng nhóm tội phạm, trộm cắp, đánh bạc, số đề, bao kê, ma túy.

+ Dẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh lề lối, thời gian, chất lượng làm việc của các tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức, nhất là các phòng ban UBND huyện, các ngành, bộ máy cán bộ chính quyền cấp xã, thị trấn.

+ Tăng cường thông tin tuyên truyền và kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

- Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 09 của Huyện uỷ về thu hút đầu tư SX kinh doanh và xây dựng thương hiệu một số sản phẩm

hàng hóa giai đoạn 2013-2015, định hướng 2020; Đề án 240/ĐA-UBND của UBND huyện về quy hoạch, cấm mốc chi giới quản lý quy hoạch, giải toa hành lang giao thông. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thông qua các hội nghị, bằng các hình thức báo cáo viên, hệ thống truyền thanh truyền hình từ huyện đến cơ sở, thông qua hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Qua triển khai, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã hiểu rõ hơn về ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đến phát triển Kinh tế - xã hội của huyện, của tỉnh, bước đầu đã có những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động.

2. Về công tác quản lý quy hoạch, kiểm kê bồi thường-GPMB thực hiện các dự án đầu tư

2.1. Về quản lý quy hoạch

Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 22-/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh. Hoàn thành quy hoạch chi tiết mở rộng cụm công nghiệp Hoàng Phù; quy hoạch xây dựng vùng ven biển và quy hoạch chung xây dựng đô thị Hải Tiến. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 591/KH-UBND ngày 12/5/2015 của UBND huyện về tổ chức công bố điều chỉnh quy hoạch cụm công nghiệp Hoàng Phù, quy hoạch xây dựng vùng ven biển và quy hoạch chung xây dựng đô thị Hải Tiến; Kế hoạch số 634/KH-UBND ngày 21/5/2015 về thực hiện quy hoạch xây dựng vùng ven biển và quy hoạch chung xây dựng đô thị Hải Tiến.

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 240/ĐA-UBND của UBND huyện về quy hoạch, cấm mốc chi giới quản lý quy hoạch, giải toa hành lang giao thông nông thôn, giao thông nội đồng phục vụ NTM. Công tác quản lý Quy hoạch quản lý trật tự xây dựng, cấp phép xây dựng được tập trung chỉ đạo và thực hiện đúng quy định.

2.2. Về công tác giải phóng mặt bằng

Công tác kiểm kê, bồi thường - GPMB thực hiện các dự án trọng điểm được tập trung chỉ đạo, các vướng mắc, khiếu nại kéo dài cơ bản được giải quyết. Nhiều dự án đã bàn giao mặt bằng sạch cho các nhà đầu tư. Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn GPMB các dự án đầu tư trên địa bàn huyện. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân lập hồ sơ xin thuê đất, giao đất và chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo theo quy định. Hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt giao đất thực hiện các dự án trên địa bàn kịp thời.

Tập trung chỉ đạo quyết liệt GPMB các dự án như: Đường giao thông đến KDL STB Hải Tiến; Nhà máy cấp nước sạch qua 04 xã Hoàng Vinh, TT Bút Sơn, Hoàng Ngọc, Hoàng Tiến; Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống đê bao và cống dưới đê phục vụ nuôi trồng thủy sản xã Hoàng Phong; Xử lý khẩn cấp đê Tây sông Cùng đoạn K6+50 – K6+400 xã Hoàng Thắng và cống tiêu Hồng Đô tại K10+100 dưới đê Đông sông Cùng xã Hoàng Ngọc, Hoàng Đồng.

2.3. Về hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản và thu hút đầu tư

Hoạt động đầu tư xây dựng được tập trung chỉ đạo, cùng với việc giao kế hoạch vốn ngay từ đầu năm, huyện đã tập trung chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu tập trung phương tiện, nhân lực, tranh thủ mọi thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công triển khai xây dựng các công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả. Thu hút đầu tư vào địa bàn mặc dù bị ảnh hưởng của khó khăn chung song vẫn đáp ứng mục tiêu đề ra.

3. Về công tác đảm bảo an ninh trật tự

Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện được tăng cường, cơ bản kiểm chế được các loại tội phạm có tổ chức. Tình hình trật tự an toàn giao thông được kiểm chế.

Thực hiện tốt chức năng quản lý hành chính về ANTT như: Quản lý nhân hộ khẩu, cấp phát CMND, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện và Nghị định 36/2009/NĐ - CP về quản lý, sử dụng pháo.

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTT từng bước được củng cố, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giữ vững ANTT và TTATXH trên địa bàn huyện.

Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân chuyển biến tích cực; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm. Hoạt động tố tụng có nhiều tiến bộ, các ngành Công an, Kiểm sát, Tòa án đã phối hợp đưa ra giải quyết kịp thời các vụ án phức tạp, tạo ổn định tình hình tại cơ sở.

4. Về công tác cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh tác phong lề lối làm việc của cán bộ, công chức

Tập trung chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bãi bỏ, điều chỉnh các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện không phù hợp với nội dung đề án 30 của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính và Nghị quyết 02 - NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; thường xuyên theo dõi, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính. Đã cập nhật và thực hiện 288 thủ tục hành chính được UBND tỉnh công bố áp dụng đối với cấp huyện.

Rà soát chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban chức năng UBND huyện, đảm bảo không chồng chéo về chức năng, không bỏ sót nhiệm vụ quản lý nhà nước. Thực hiện nghiêm túc các quy định của UBND tỉnh về thời gian giải quyết các tờ trình, đề nghị của các chủ đầu tư và giải quyết khiếu nại tố cáo; chính quyền từ huyện đến cơ sở tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận với dự án đầu tư và những vấn đề cần quan tâm.

Tăng cường quản lý về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trong công tác kiểm kê bồi thường GPMB thực hiện các dự án. Kiểm tra, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gây khó khăn, phiền hà khi giải quyết công việc cho công dân, doanh nghiệp. Bước đầu đã tạo được chuyển biến tích cực từ huyện đến cơ sở.

Tổ chức công khai, hướng dẫn quy trình, thủ tục cấp phát, thanh toán vốn

đầu tư; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư trong việc giải ngân vốn kế hoạch.

Tập trung chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức tín dụng công khai, hướng dẫn quy trình, thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vay vốn sản xuất, kinh doanh.

5. Về công tác phát triển doanh nghiệp

UBND huyện Hoằng Hóa đã ban hành Kế hoạch số 63.KH-UBND ngày 20/7/2017 về phát triển doanh nghiệp năm 2017 và giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn huyện Hoằng Hóa, thành lập Ban chỉ đạo phát triển doanh nghiệp huyện tại Quyết định số Quyết định số 2756/QĐ-UBND ngày 02/6/2017. UBND huyện cũng đã tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp phát triển doanh nghiệp năm 2017 và Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Tính đến thời điểm này, huyện Hoằng Hóa hiện có trên 492 doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh kê khai nộp thuế, chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

II. NHỮNG TỒN TẠI HẠN CHẾ

- Một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Trong xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện ở một số nơi chưa sâu sát, chưa phù hợp với điều kiện thực tế.

- Công tác quản lý quy hoạch còn nhiều khó khăn, bất cập; giải phóng mặt bằng nhiều dự án còn chậm, nhất là các vướng mắc phức tạp, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án của các nhà đầu tư.

- Nguồn lực đầu tư cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn huyện còn hạn chế, nhiều nội dung hỗ trợ chưa kịp thời hoặc thiếu nguồn lực hỗ trợ.

- Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, năng lực còn nhiều hạn chế, khó khăn về vốn đầu tư, thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển doanh nghiệp.

III. NHIỆM VỤ TIẾP TỤC CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CHO PHÙ HỢP VỚI TÌNH HÌNH MỚI

1. Tăng cường đấu nối với các sở, ban ngành cấp tỉnh, các bộ, ngành TW, các nhà tài trợ để vận động, thu hút tối đa các nguồn vốn cho đầu tư phát triển, nhất là các công trình kết cấu hạ tầng thiết yếu trên địa bàn huyện như Nâng cấp cải tạo đường từ Quốc lộ 1A đi khu du lịch Hải Tiến; đường khu du lịch Hải Tiến; đường 510B..v.v.. Đồng thời tích cực vận động, thu hút nguồn vốn của các nhà đầu tư trong huyện để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Tăng cường các biện pháp huy động vốn, đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện

2. Vận động các nguồn vốn hỗ trợ, tích cực vận động, thu hút nguồn vốn của các nhà đầu tư trong và ngoài huyện để đầu tư nâng cấp hạ tầng viễn thông trên địa bàn huyện; đồng thời tăng cường hướng dẫn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước và thực hiện dịch vụ công; tiếp nhận, giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp qua mạng tin học.

3. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch

- Thường xuyên cập nhật các quy định của nhà nước về lĩnh vực đất đai, bồi thường GPMB để hướng dẫn các cấp, các ngành, các chủ đầu tư thực hiện; rà soát, đánh giá thực trạng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn, bất cập, tạo sự chuyên biến dầy nhanh tiến độ GPMB, tạo mặt bằng thuận lợi cho các doanh nghiệp vào đầu tư phát triển. Xây dựng kế hoạch huy động các nguồn vốn để GPMB, tạo quỹ đất sạch bàn giao cho các nhà đầu tư.

- Kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB đối với các dự án đầu tư trên địa bàn, đảm bảo nhanh chóng, tạo thuận lợi cho việc triển khai dự án.

4. Cương quyết trấn áp, tấn công đối với các đối tượng tội phạm đặc biệt là các tổ chức tội phạm hoạt động theo kiểu băng, nhóm xã hội đen, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, doanh nghiệp trên địa bàn huyện; đấu tranh cương quyết với những hành vi vi phạm, can thiệp trái phép trong đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, đảm bảo công khai, minh bạch và cạnh tranh lành mạnh giữa các nhà đầu tư./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (B' cáo);
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Văn Nhuận